



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

โทร ๐ ๕๓๒๖ ๖๕๑๘ ต่อ ๑๐๕๘ โทรสาร ๐ ๕๓๒๖ ๖๕๒๒

ที่ อว ๐๖๕๔.๓๐/ว ๑๗๔

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้
โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกพื้นที่ /คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ/
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ด้วยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำ
โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการ
หลวงขยายผล และโครงการตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
๒๕๖๓ เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรและนักศึกษาดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพ เยาวชน ชุมชน เจ้าหน้าที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย นั้น

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดของท่าน
ส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้หากบุคลากรท่านใดมีความสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบ ง.๙ ผ่านหน่วยงานของท่าน
และนำส่งมายัง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ หรือสามารถ
สอบถามข้อมูลได้ที่ นายวัชระ กิตติวรเชษฐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๑๘๗๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี)
ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภายใต้โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง
ตามแผนงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๑. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานทางวิชาการจาก งานวิจัย และองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้จากผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีพ ยกกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้กับชุมชน สถานประกอบการ การสนองงานมูลนิธิโครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง ๖ จังหวัดภาคเหนือ และตอบสนองต่อเป้าหมายของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณการทำกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๑๐ ทุน ภายใต้โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๙ แห่ง โครงการหลวงขยายผล การสนองงานมูลนิธิโครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อมก๋อยและแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนและกรอบการดำเนินงาน ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการนำผลงานทางวิชาการจาก การบริการวิชาการ หรืองานวิจัย หรือองค์ความรู้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการสนองงานภายใต้ภายใต้โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อมก๋อยและแม่สะเรียง

๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและเนื้อหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการจัดการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการเพื่อสนองงานสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือสามารถเขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับรูปแบบหลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อใช้ตีพิมพ์วารสารประเภทวารสารวิชาการรับใช้สังคม

๓. ขอบเขตของกิจกรรมที่สนับสนุน

ขอบเขตของกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในปี ๒๕๖๓ เน้นการนำผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้กับ สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการในพื้นที่รอบสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อมก้อยและแม่สะเรียง

๔. ลักษณะโครงการที่เสนอขอรับทุน

๔.๑ เป็นโครงการที่มาจากความต้องการหรือการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา การสนองงานสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอมก้อยและแม่สะเรียง

๔.๒ มีข้อมูลสภาพปัญหา ของพื้นที่ศึกษาและสามารถสร้างกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจากกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสามารถใช้งานได้จริงในพื้นที่

๔.๓ ระบุองค์ความรู้ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาระบบน้ำ บำบัดน้ำเสีย เครื่องจักรกล การแปรรูป พลังงาน งานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่

๔.๔ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จะต้องมียุทธศาสตร์ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง จะต้องผ่านความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากผู้ให้ทุน ก่อนการจัดฝึกอบรม

๔.๕ เนื้อหาหลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรมระยะสั้น จะต้องมีความสามารถวัดประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ และต้องส่งเนื้อหาหลักสูตรพร้อมประวัติผู้สอนให้กับผู้ให้ทุน เพื่อนำมาจัดทำเป็นหนังสือองค์ความรู้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)

๔.๖ กลุ่มเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จะต้องได้รับการวัดประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรจากผู้ให้ทุน และจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลการจัดการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)

๔.๗ ลักษณะของโครงการหรือผลงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สอดคล้องกับรูปแบบหลักเกณฑ์ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

๔.๘ เป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน

๕. งบประมาณสนับสนุน เจริญใจ และผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ ทุน) สามารถเลือกตามกิจกรรมดังต่อไปนี้

งบประมาณสนับสนุน	เจริญใจ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
<p>กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านงานหัตถกรรม</p> <p>(๑.) ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมภายใต้งานด้านหัตถกรรมโครงการละไม่เกิน ๗๙,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒๐ คน</p> <p>(๓.) ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน ๔ เดือน</p> <p>(๔.) การสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔ ทุน</p>	<p>(๑.) หัวหน้าโครงการจะต้องมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือองค์ความรู้ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่สอดคล้องกับหลักสูตร</p> <p>(๒.) มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการ</p> <p>(๓.) โครงการที่เสนอขอรับทุนมีลักษณะโครงการตามข้อ ๔.</p>	<p>(๑.) ได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและเนื้อหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)</p> <p>(๒.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำข้อมูลประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือสามารถนำข้อมูลมาเขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับรูปแบบหลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อใช้ตีพิมพ์วารสารประเภทวารสารวิชาการรับใช้สังคม</p>
<p>หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรม</p> <p>(๑.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ทุน</p> <p>(๒.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียผิบบนพื้นที่สูง จำนวน ๑ ทุน</p> <p>(๓.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาระบบการทอผ้าบนพื้นที่สูง จำนวน ๒ ทุน</p>		
<p>กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการฟื้นฟูระบบน้ำและบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(๑.) ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมภายใต้งานด้านการฟื้นฟูระบบน้ำและบำบัดน้ำเสีย สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโครงการละไม่เกิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒.) กลุ่มเป้าหมาย ๖ สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง</p> <p>(๓.) ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน ๔ เดือน</p>	<p>(๑.) หัวหน้าโครงการจะต้องมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือองค์ความรู้ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่สอดคล้องกับหลักสูตร</p> <p>(๒.) มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการ</p> <p>(๓.) โครงการที่เสนอขอรับทุนมีลักษณะโครงการตามข้อ ๔.</p>	<p>(๑.) ฟื้นฟูระบบน้ำดีสำหรับใช้งานในสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง</p> <p>(๒.) ฝึกอบรมและได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและเนื้อหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา ระบบน้ำในสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)</p> <p>(๓.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำข้อมูลประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือสามารถนำข้อมูลมา</p>

<p>(๔.) การสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒ ทุน</p>		<p>เขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับรูปแบบหลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อใช้ตีพิมพ์วารสารประเภทวารสารวิชาการรับใช้สังคม</p>
<p>หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูระบบน้ำและบำบัดน้ำเสีย</p> <p>(๑.) กิจกรรมฟื้นฟูระบบน้ำอุปโภคและบริโภค จำนวน ๕ สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน ๑ ทุน (ศูนย์ฯแม่ลาน้อย ศูนย์ฯแม่สะเรียง ศูนย์ฯห้วยแล้ง ศูนย์ฯห้วยโป่ง ศูนย์ฯห้วยน้ำริน)</p> <p>(๒.) กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน ๑ ทุน (ศูนย์ฯ ผลิตกาแพ)</p>		
<p>กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว</p> <p>(๑.) ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการละไม่เกิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒๐ คน</p> <p>(๓.) ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน ๔ เดือน</p> <p>(๔.) การสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒ ทุน</p>	<p>(๑.) หัวหน้าโครงการจะต้องมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือองค์ความรู้ <u>อย่างน้อย ๑ เรื่อง</u> ที่สอดคล้องกับหลักสูตร</p> <p>(๒.) หรือมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาหรือถ่ายทอดองค์ความรู้กับสถานประกอบการมาแล้ว <u>อย่างน้อย ๑ แห่ง</u> ที่สอดคล้องกับหลักสูตร</p>	<p>(๑.) ได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและเนื้อหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)</p> <p>(๒.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำข้อมูลประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือสามารถนำข้อมูลมาเขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับ</p>
<p>หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว</p> <p>(๑.) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือที่มีความจำเพาะและต้นทุนต่ำ ๒ ทุน</p>		
<p>กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและแปรรูปอาหาร</p> <p>(๑.) ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมภายใต้งานด้านเทคโนโลยีการเกษตรและแปรรูปอาหารโครงการละไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒๐ คน</p> <p>(๓.) ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน ๔ เดือน</p>	<p>(๑.) หัวหน้าโครงการจะต้องมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือองค์ความรู้ <u>อย่างน้อย ๑ เรื่อง</u> ที่สอดคล้องกับหลักสูตร</p> <p>(๒.) มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการ</p> <p>(๓.) โครงการที่เสนอขอรับทุนมีลักษณะโครงการตามข้อ ๔.</p>	<p>(๑.) ได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและเนื้อหาองค์ความรู้การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด รวมถึงการตกเกรดที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)</p>

		(๒.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำข้อมูลประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือสามารถนำข้อมูลมาเขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับรูปแบบหลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อใช้ตีพิมพ์วารสารประเภทวารสารวิชาการรับใช้สังคม
<p>หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปอาหาร ๑ทุน</p> <p>(๑.) กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้แปรรูปอาหาร</p> <p>(๒.) กิจกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร</p> <p>(๓.) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร</p> <p>(๔.) พัฒนาคู และนักเรียน ให้มีความสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น</p>		
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพโครงการหลวงและโรงงานหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา</p> <p>(๑.) ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการละไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒๐ คน</p> <p>(๓.) ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน ๔ เดือน</p> <p>(๔.) การสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑ ทุน</p>	<p>(๑.) หัวข้อโครงการจะต้องมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัยหรือองค์ความรู้ <u>อย่างน้อย ๑ เรื่อง</u> ที่สอดคล้องกับหลักสูตร</p> <p>(๒.) หรือมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาหรือถ่ายทอดองค์ความรู้กับสถานประกอบการมาแล้ว <u>อย่างน้อย ๑ แห่ง</u> ที่สอดคล้องกับหลักสูตร</p>	<p>(๑.) ได้กระบวนการจัดการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในศูนย์โครงการหลวงทางด้านโครงสร้าง ทางด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทางด้านทรัพยากรมนุษย์</p> <p>(๒.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำข้อมูลประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือสามารถนำข้อมูลมาเขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับ</p>
<p>หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโครงการหลวงและโรงงานหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย - พะเยา ๑ ทุน</p> <p>(๑.) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือที่มีความจำเพาะและต้นทุนต่ำ</p> <p>(๒.) กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและกิจกรรมการเกษตร</p> <p>(๓.) กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนแทนพลังงานหลักในภาคการเกษตร</p> <p>(๔.) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมซ่อมบำรุงแบบมีส่วนร่วม</p> <p>(๕.) กิจกรรมส่งเสริมทางศูนย์โครงการหลวงในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ แก้ไขปัญหาทางด้านโครงสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม</p>		

- หมายเหตุ**
๑. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เสนอขอรับทุนเป็นหัวหน้าโครงการได้เพียง ๑ โครงการเท่านั้น
 ๒. จำนวนเงินสนับสนุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยน/ลดตามกิจกรรมที่เสนอขอและตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
 ๓. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 ๔. ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนต่อยอดในการนำเสนอผลงานต่อแหล่งทุนเครือข่ายภายนอก
 ๕. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานประจำเดือนตั้งแต่ได้รับทุนจนปิดโครงการ

๖. กรอบระยะเวลาการเสนอโครงการ

- ๖.๑ เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
- ๖.๒ ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.cttc.rmutl.ac.th>

กิจกรรม	ช่วงเวลา
เปิดรับข้อเสนอโครงการ	ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
พิจารณาข้อเสนอโครงการ	๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
ปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามคำแนะนำคณะกรรมการ	๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
โอนเงินงบประมาณสนับสนุน	๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ดำเนินงานโครงการ	๑ พฤษภาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
สรุปและรายงานผลในงานนิทรรศการ แสดงผลงานบริการวิชาการ “ล้านนาทำ” <ul style="list-style-type: none"> ● ผลงานภาค poster ● ผลงานภาคบรรยาย 	สิงหาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ ช่วงเวลาการดำเนินงานของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๗. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการ

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ตามรูปแบบที่กำหนดแนบท้าย จำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ Word และ PDF) โดยส่งมาที่

ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (กลุ่มงานโครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

๙๘ หมู่ ๘ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวัชร กิตติวรเชษฐ์

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๘๑-๘๗๑๐

E-mail: watchara3efora@gmail.com

ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ ๑๕/๖/๒๕๖๖ (๑๕:๐๐-๑๖:๐๐) น.ศ. ๑๖๖

